

'ซินเน็ค' ผุดศูนย์สตาร์ทอัพ

สร้าง 'เทคสตาร์ทอัพ' แจกเกิด-เผยบริษัทใหญ่แห่งตงบตันเอสเอ็มอี

โพสต์ทูเดย์ - ซินเน็คเตรียมผุดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ระบุโครงการที่ช่วยน้อง ดึงเอกชนใหญ่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงสร้างเอสเอ็มอี เดิมโต

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านส่งเสริมเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เปิดเผยในงาน "เอสเอ็มอี จึงคึกคัก#คิดให้ใหญ่ไปได้ไกล กับกลุ่มเซ็นทรัล" ว่า บริษัทมีแผนผลักดันสร้างธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในประเทศไทย โดยจะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คาดว่า จะเปิดให้บริการได้ภายใน 1-2 เดือนนับจากนี้ ภายใต้งบประมาณในการดำเนินการ 10 ล้านบาท เพื่อมุ่งสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพออกมาสู่ประเทศ เน้นด้านเทคสตาร์ทอัพ

"ภาคเอกชนได้มุ่งส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและร่วมมือกับ

ภาครัฐ ที่จะผลักดันสร้างศูนย์บ่มเพาะในมหาวิทยาลัย โดยการลงทุนในครั้งนี้อะยากให้มีสตาร์ทอัพ กลุ่มเทคสตาร์ทอัพจำนวนมากขึ้นในประเทศ อีกทั้งบริษัทมีเครือข่ายทางธุรกิจจำนวนมาก พร้อมเป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการรายใหม่" นายสุพันธุ์ กล่าว

นายสุพันธุ์ กล่าวต่อว่า การจัดทำโครงการที่ช่วยน้องผ่านโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี เชื่อมั่นว่าจะมีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มุ่งจัดทำโครงการนี้ เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะกระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือ เกื้อกูลระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่า ในระยะยาว จะผลักดันให้เอสเอ็มอีไทย ก้าวสู่บริษัทขนาดใหญ่ และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดโลกให้ได้

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีมาตรการให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีโครงการส่งเสริมเอสเอ็มอี จะได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า นั้น จะช่วยกระตุ้นให้บริษัทขนาดใหญ่จัดทำโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ

อย่างต่อเนื่องนับจากนี้ เพราะช่วงที่ผ่านมาบริษัทขนาดใหญ่ได้มีนโยบายผลักดันเอสเอ็มอีจำนวนมาก

"เอสเอ็มอีเป็นเสาหลักของประเทศ ผู้ประกอบการทุกคนมาจากเอสเอ็มอี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกส่วนต้องหันมาส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ก้าวสู่บริษัทขนาดใหญ่ อีกทั้งการร่วมมือสนับสนุนเอสเอ็มอี จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้ผู้ประกอบการจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงได้" นายสุพันธุ์ กล่าว